



กรมอนามัย
DEPARTMENT OF HEALTH

ภาพข่าวกิจกรรม

สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ

จัดทำโดย : สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ

การประชุมคณะกรรมการพัฒนาและขับเคลื่อนวิชาการ (กพว.)

ครั้งที่ 1 / 2566 วันที่ 26 ธันวาคม 2565 เวลา 09.30 – 11.00 น.

ณ ห้องประชุมสำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ อาคาร 3 ชั้น 3 กรมอนามัย (ห้องเล็ก)



วันที่ 26 ธันวาคม 2565 คณะกรรมการพัฒนาและขับเคลื่อนวิชาการ (กพว.) ของสำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ ได้มีการจัดประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 1/2566 เพื่อติดตามการดำเนินงานการขับเคลื่อนงานด้านวิชาการและความก้าวหน้างานวิจัยและนวัตกรรมด้านวิชาการของสำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ คือ 1. โครงการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลและขยายผลการดำเนินโครงการโมเดลการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมในเมืองท่องเที่ยวสุขภาพดี วิถีใหม่ เป็นโครงการต่อเนื่องจากปี 2565 ขณะนี้อยู่ระหว่างพิจารณาพื้นที่เพื่อดำเนินการต่อยอดของโครงการ 2. การบริหารจัดการน้ำประปาองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อการเข้าถึงน้ำสะอาดของประเทศไทย ได้ผ่านการพิจารณาโครงร่างงานวิจัยโดยคณะกรรมการกพว.แล้ว และอยู่ระหว่างการขอจริยธรรมงานวิจัย (EC)

ในการนี้ประธานคณะกรรมการฯ ได้แจ้งให้คณะกรรมการฯ ทราบถึงกิจกรรมที่คณะกรรมการพัฒนาและขับเคลื่อนวิชาการ (กพว.) ของสำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำต้องดำเนินการ ดังนี้

1. การจัดประชุม Journal Club คลัสเตอร์อนามัยสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 2 โดยสำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำเป็นเจ้าภาพและนำเสนอผลงานวิจัย ซึ่งได้พิจารณาคัดเลือกผู้นำเสนอคือ นายชัยเลิศ กิ่งแก้วเจริญชัย นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบสุขาภิบาลอาหาร นำเสนอหัวข้อ "โมเดลการจัดการสถานประกอบการกิจการด้านอาหารภายใต้ยุทธศาสตร์ BCG Economy" ซึ่งกำหนดการจัดและนำเสนอ Journal Club เป็นช่วงก่อนการประชุมกรมอนามัย ในเดือนมกราคม 2566 โดยมี รองอธิบดีนายแพทย์อรรถพล แก้วสัมฤทธิ์ เป็นประธาน

2. การประชุมวิชาการกรมอนามัยในปี 2566 ซึ่งจะจัดในธีม เมือง พลเมือง : อัจฉริยะ Smart City Smart Citizen โดยมีสำนักอนามัยการเจริญพันธุ์เป็นเจ้าภาพหลัก และสำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำเป็นเจ้าภาพร่วม ทั้งนี้ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับสำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำในการเป็นเจ้าภาพหลักในการจัดประชุมวิชาการกรมอนามัย ครั้งที่ถัดไป จึงขอความร่วมมือจากคณะกรรมการฯ และผู้เกี่ยวข้องทุกท่านเข้าร่วมเป็นคณะทำงานในคณะต่าง ๆ และร่วมดำเนินการในการประชุมวิชาการฯ ครั้งนี้ด้วย

กรมอนามัยส่งเสริมให้คนไทยสุขภาพดี



www.anamai.moph.go.th